

BCP - ก๊วกันไปตามตลาดสิครับ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป... ระยะหลังๆ มาเนี่ย ก็จะมีบ่อยหน่อยครับ ที่เห็นอเมฆ เอาหุ้นใหญ่ๆ หุ้นหลักๆ

มาเข้าบาดตาเซียน ซึ่งหลายท่านอาจจะมองว่า เห็นอเมฆเปลี่ยนสไตส์ไปแล้วหรืออย่างไร เมื่อก่อนจะเห็นในหุ้นกลางๆ เล็กๆ เสียมากกว่า ซึ่งปันหุ้นถนัดของเห็นอเมฆเลยก็ว่าได้... ก็ต้องมีบ้างครับ และเรื่องของสัญญาณทางเทคนิค ไม่ว่าจะหุ้นเล็กหรือหุ้นใหญ่ ใช้ดูได้ทั้งนั้นแหละครับ จะเรียกว่า ใช้ดูได้ทุกสินค้าที่มีอยู่ในตลาดเมืองไทยเลยก็ว่าได้ ขึ้นอยู่กับว่า จะเอาไปปรับค่าการใช้งาน ให้มันเหมาะสมได้อย่างไรเสียมากกว่า แล้วถ้ากล่าวถึงตลาด หรือ SET Index ที่กำลังขึ้นๆ อยู่ทุกวันนี้ เราๆ ท่านๆ ก็น่าจะต้องรู้กันดีอยู่แล้วว่า หุ้นแบบไหนที่จะพาดตลาดขึ้นได้... ดังนั้น หากยังมองว่าตลาดยังขึ้นได้ หรือ ยังอยู่ในช่วงต้นๆ ของขาขึ้น แม้ว่า จะเป็นระลอกใหม่ เป็นระลอกใหญ่ ระลอกสุดท้ายหรือไม่ก็ตาม หุ้นที่จะต้องมาก่อน ก็ต้องเป็นหุ้นพื้นฐานดี หรือจะว่าไปก็หุ้นหลักๆ หุ้นกลุ่มใหญ่ๆ นั่นแหละครับ... แล้วเมื่อถึงเวลาที่ตลาดจะพักตัว หรือ อ่อนตัวบ้าง ก็นั่นแหละครับ หุ้นขนาดเล็กๆ ขนาดกลางๆ ทั้งหุ้นดีและหุ้นเก็งกำไร ก็จะได้ถึงรอบที่เข้าจะเอามาเล่นบ้าง อาจจะเพื่อค้นเวลา หรือ จะเป็นการขึ้นตาม ก็ต้องว่ากันไปตามสภาพของหุ้นในแต่ละตัว... เรื่องแบบนี้ จริงๆ เห็นอเมฆไม่ต้องกล่าวมากมายก็ได้กระมัง หลายๆ ท่านคงรู้กันดีอยู่แล้ว จะว่าไป เดี่ยวจะกลายเป็นว่าสอนสังฆราชาให้สวดมนต์ หรือ สอนจรเข้ให้ว่ายน้ำอะไรทำนองนั้น... เอาเป็นว่าท่านใดที่ถนัดหุ้นเล็กๆ ไม่ชอบหุ้นที่มันใหญ่ๆ นะ ก็รอหน่อยแล้วกัน แต่ถ้าเล่นหุ้นด้วยเทคนิค มันต้องควรจะได้ทั้งสองอย่างนะครับ

ดูตามเกม... เรียกว่าเล่นเกมหรรษาแบบนี้ อาจจะเป็นไปได้ว่าปีนี้ จนไปถึงปีหน้า

คงจะมีดีๆ ในด้านราคาให้เห็นไม่มากนักก็อย่าลืมนะครับ... ที่ขึ้นมาในตอนเนี่ย ก็ทำเอาอึ้งไปหลายคนแล้วนะเนี่ย

แนวรับ : ... 43.5-42.75 ช่วงราคานี้ ยังพอไหว ห้ามหลุด 42.0 ก็พอ

เป้าหมาย : ... 46-47 ก็ตามภาพวันนี้ แต่ของเก่า เรายังหวัง 50+/- ได้ต่อ

Price Chart...(BCP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BCP... วันเนี่ย ขอไม่เอ่ยเรื่องของ MA. ที่เป็นสัญญาณ Bullish Pattern นะครับ แล้วก็เรื่องของภาพโครงสร้างใหญ่ๆ ซึ่งทั้งหมดเนี่ย ได้กล่าวไว้ใน Clip ที่อยู่ใน You Tube ไปจนครบแล้ว และสัญญาณก็ยังคงอาจจะมีความเป็นไปได้ตามนั้นอยู่... วันเนี่ย เรามาวาดกันเรื่องของ การแก๊งกำไรตามรูปแบบสัญญาณระยะสั้น ซึ่งเราได้รูปแบบที่อาจจะเรียกว่าเป็น Bullish Flag จากวันวานเลยก็ว่าได้ ซึ่งการเห็นรูปแบบอย่างนั้นเนี่ย นักแก๊งกำไรจะถือว่าเป็นสัญญาณของการแก๊งกำไรระลอกใหม่ อีกทั้งสัญญาณของ MA. ระยะสั้น ก็ยังคงอยู่ในแนวโน้มที่ดี หลังจากพักตัวได้สักระยะ ซึ่งการพักตัวนั้น ก็ได้ลงมาทดสอบ MA. ระยะสั้น แล้วเด็งได้อีกด้วย สรุป ยังน่าซื้อ